

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง แนวปฏิบัติและทางเลือกในการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนนโยบาย และแนวทางการประกันคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาของคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติ ในการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกให้ชัดเจนขึ้น โดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และสอดคล้องกับงานรับประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

จากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เห็นควรเพิ่มแนวปฏิบัติในการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สำหรับ นักศึกษาปริญญาเอกทุกคน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนี้

๑. นักศึกษาที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ให้รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในช่วง ปลายภาคการศึกษา ตามวัน เวลา ที่คณะกำหนด
๒. นักศึกษาที่กำลังจะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (นัดวัน – เวลาสอบ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว) และนักศึกษาที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว แต่อยู่ใน ระหว่างการปรับแก้ไขตามมติของคณะกรรมการสอบฯ และอยู่ในช่วงในช่วงภาคการศึกษาที่คณะประกาศช่วงวัน เวลา รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ **ให้อนุโลม**ว่าการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ถือเป็นรายงาน ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของภาคการศึกษานั้น
๓. นักศึกษาที่ยังไม่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ให้รายงานความก้าวหน้างานวิจัยในรายวิชา สัมมนา ตาม วัน เวลา ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
๔. นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ ขอให้ส่ง เอกสารรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ พร้อมหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แนบมาด้วย โดย ไม่ต้องนำมาเสนอความก้าวหน้าในช่วงที่คณะกำหนด
๕. นักศึกษาสามารถใช้บทความวิจัยที่ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ ในรายงานการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ **หรือ** บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือ ISI หรือสิทธิบัตรที่มาจากวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับรอบการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ และมีการรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว โดยแนบบทความวิจัยที่นำเสนอใน งานประชุมวิชาการนานาชาติ **หรือ** เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว เพื่อมาใช้แทนการรายงาน ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษานั้น ซึ่งสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อ ๑ บทความ ในการทดแทนการ

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ บทความวิจัยดังกล่าวหากเกิดขึ้นหลังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ยังคงสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบการศึกษาได้ตามปกติ

ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคน ต้องยื่นเอกสาร บว. ๙(๑) หรือ บว. ๙(๒) ที่งานบริการการศึกษา ก่อนการประกาศแจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษา

บรรดาประกาศอื่นใดที่ขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ) โจรนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โจรนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์)  
คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

สุพินทิพย์ ดุลยคง

(นางสาวสุพินทิพย์ ดุลยคง)

นักวิชาการอุดมศึกษา